

# Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029

22:22 18/09/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Ngày 18/9, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Bắc Giang đã diễn ra phiên làm việc thứ nhất Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029.**



*Đoàn chủ tịch điều hành*

Tham dự đại hội có đồng chí Vũ Thị Hà, Trưởng Ban Công tác hội, Hội Nhà báo Việt Nam; đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí của tỉnh, lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang qua các thời kỳ và 181 hội viên.

Từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khóa X đã xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí ủy viên và thường trực hội. Ban Chấp hành đã nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm, phát huy trí tuệ của tập thể, chỉ đạo hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành bám sát và nghiêm túc triển khai thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Hội Nhà báo Việt Nam, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về hoạt động báo

chí. Đặc biệt, tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 37-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới”; Chỉ thị 43-CT/TW ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”.

Tổ chức Hội tiếp tục được kiện toàn, đổi mới phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả; chăm lo đào tạo, bồi dưỡng tư tưởng, chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho nhà báo, hội viên bằng nhiều hình thức phù hợp với thực tiễn. Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang là đơn vị đầu tiên của cả nước tổ chức hội thảo thực hiện phong trào “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”; chỉ đạo các chi hội, câu lạc bộ tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2024-2027, đồng thời hỗ trợ các chi hội, câu lạc bộ nhà báo đi thực tế ở cơ sở. Tích cực tham gia Giải báo chí quốc gia, giải báo chí của các bộ, ban, ngành Trung ương, nâng cao chất lượng Giải báo chí Thân Nhân Trung của tỉnh và tổ chức nhiều giải báo chí chuyên ngành nhằm phát hiện, cổ vũ sự lao động sáng tạo của những người làm báo của tỉnh; thực hiện tốt công tác đối nội, đối ngoại trong hoạt động của Hội.



*Nhà báo Trịnh Văn Ánh, Chủ tịch Hội Nhà báo, Tổng Biên tập Báo Bắc Giang phát biểu*

Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ của Hội Nhà báo Việt Nam và tỉnh đề ra như: Tham gia Hội báo toàn quốc, Hội báo xuân ở địa phương cũng như các hoạt động văn hóa, thể thao, xã hội từ thiện. Đặc biệt, đã tích cực kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ kinh phí, trang thiết bị y tế góp phần đẩy lùi đại dịch Covid-19; động viên đội ngũ những người làm báo tỉnh vượt qua khó khăn, thử thách trong dịch bệnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền phòng, chống dịch. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang có những bước phát triển mới, đáng ghi nhận trên các lĩnh vực hoạt động, được Đảng, Nhà nước và tỉnh tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Tại phiên làm việc thứ nhất, các đại biểu thảo luận, tập trung góp ý vào báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra khóa X. Trong đó, nhìn nhận về những hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua như: Chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá rút kinh nghiệm việc thực hiện các chương trình, kế hoạch dẫn đến có mặt chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới trước sự phát triển của báo chí địa phương cũng như tổ chức Hội; nội dung, phương thức hoạt động chưa phong phú, hấp dẫn nên chưa thật sự thu hút được đông đảo hội viên tham gia. Một số Ủy viên Ban Chấp hành chưa thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm trong việc nắm bắt và chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Hội; hoạt động của Văn phòng Hội, các chi hội, câu lạc bộ còn thiếu sáng tạo.

Đại hội thông qua Đề án nhân sự và bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra khóa XI, nhiệm kỳ 2024-2029.

**PV**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/dai-hoi-hoi-nha-bao-tinh-bac-giang-lan-thu-xi-nhiem-ky-2024-2029>